

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก สำนักข่าวไทย สวท.ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง ThaiPBS TNN	<p>เตรียมพร้อมป้องกัน รพ.เสี่ยงน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.กล่าวว่า ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยเฉพาะ จ.กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ได้รับรายงานมีโรงพยาบาลถูกน้ำท่วม 2 แห่ง คือ รพ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร น้ำท่วมที่ชั้นล่างอาคารผู้ป่วยซึ่งเป็นคลังยาสูงประมาณ 70 เซนติเมตร มียาเวชภัณฑ์ได้รับความเสียหายประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ได้ย้ายผู้ป่วย 34 คนไปรักษาต่อที่ รพ.อื่น ขณะนี้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ส่วนที่ รพ.สต.นายาว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ น้ำท่วมชั้นล่าง ขณะนี้น้ำลดแล้วไม่มีอุปกรณ์การแพทย์เสียหาย เปิดให้บริการได้ตามปกติ ได้กำชับให้ นพ.สสจ. ผอ.รพ.ทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดกระทบบริการผู้ป่วย</p> <p>ด้าน นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ที่ จ.สุโขทัย รพ.สุโขทัย มีน้ำท่วมขังเล็กน้อย ส่วน รพ.ศรีมาศ มีน้ำรั่วจากหลังคา น้ำท่วมงานซักฟอก แต่เครื่องมือเครื่องจักรยังไม่ได้รับความเสียหาย จึงได้สั่งการให้ทีมเอ็มเสิร์ท จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ เร่งดำเนินการเข้าฟื้นฟูอาคารสถานที่ พร้อมตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง</p>
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จบใหม่ใช้ทุนของ สธ. ว่า ปีนี้มีแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจบใหม่ รวม 3,131 คน ซึ่งหวังที่จะเห็นบุคลากรสาธารณสุขชุดนี้การทำงานที่ให้เป็นยิ่งกว่า แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร มีความเข้าใจพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชน เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ และทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ประชุมวิชาการสุศึกษาแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดการประชุมวิชาการสุศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, สมาคมวิชาชีพสุศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช ไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ยกระดับมาตรฐานรักษามะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถพันธ์านนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งแบบไตรภาคี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด ฯลฯ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เดือนเล่นน้ำทะเลหน้าฝน ระวังแมงกะพรุนมีพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนมักจะพบแมงกะพรุนถูกคลื่นซัดเข้าชายหาดจำนวนมาก ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ แต่แมงกะพรุนที่เป็นอันตรายและมีพิษรุนแรงคือ แมงกะพรุนกล่อง ซึ่งในประเทศไทยเคยพบผู้เสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่องแล้ว จากข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยาในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ตั้งแต่ปี 42-58 มีรายงานผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ. เนื่องจากแมงกะพรุนพิษมากกว่า 1,000 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 8 ราย ทุกรายเกิดจากแมงกะพรุนกล่อง ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุการณ์พบผู้ได้รับบาดเจ็บสงสัยสัมผัสแมงกะพรุนพิษ 3 ราย ที่ จ.กระบี่
มติชน กรุงเทพธุรกิจ	<p>วัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค แถลงข่าว “วัคซีนเอชไอวี...หมากสำคัญในการป้องกัน” ว่า มีข่าวดีว่าประเทศไทยสามารถลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ในปี 2559 เหลือเพียง 6,304 คน แต่ข่าวร้ายคือ ผลกระทบยังสูง โดยใน 1 ชั่วโมง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน เสียชีวิต 2 คน และเสียชีวิตปีละ 1.5 หมื่นคน จึงต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่อย่างเข้มข้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน 1,000 คนต่อปี ภายในปี 2579</p> <p>ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงว่า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ สธ. ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา ผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีมานานล่าสุด โครงการ อาร์วี 306 เพื่อหาวัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวีสายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการระบาดมากในเมืองไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทดลองในกลุ่มตัวอย่าง 360 คน และหาความแตกต่างของการฉีดวัคซีนกระตุ้นหลังจาก 12, 15 หรือ 18 เดือน หลังเข็มแรกพบว่าการฉีดกระตุ้นห่างกัน 15 เดือน ทำให้ภูมิคุ้มกันไหลและสารคัดหลั่งสูงกว่าช่วงอื่นอย่างมีนัยสำคัญ และปีหน้าจะเห็นความคืบหน้ามากขึ้น</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>ความมั่นคงทางวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรงค์ เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวช.) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงสัปดาห์แห่งการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโลก ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย.ที่ผ่านมา สวช.ได้จัดเสวนาและประชุมระดมสมองหัวข้อ “วัคซีนสำหรับประชาชน เพื่อคนทุกวัย” ในสัปดาห์แห่งการรณรงค์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก พบว่า ผู้ร่วมเสวนาจากหลายภาคส่วนได้มีเสียงสะท้อนไปถึงระดับนโยบายและผู้ปฏิบัติงาน เช่น ข้อเสนอเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มความหลากหลายของวัคซีนพื้นฐานเพื่อ ให้บริการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย นอกเหนือไปจากวัคซีนพื้นฐานป้องกัน 10 โรค ตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังมีข้อเสนอให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริการวัคซีนพื้นฐาน ทั้งนี้กิจกรรมของ สวช.ได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ภายใต้กลไกประชารัฐ เพื่อพัฒนาและสร้างความมั่นคงทางวัคซีนให้กับประเทศ</p>
มติชน	<p>คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงาน ป.ป.ช.ทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งในปีนี้องค์การเภสัชกรรม ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี 85.12 คะแนน</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เพื่อนผู้บริโภค	<p>สารกันบูดในไส้ถั่วกวน</p> <p>-เสนอสรุป ก่อนหน้านี้ นิตยสารฉลาดซื้อ ได้ทดสอบดูปริมาณ “สารกันบูดในขนมเปียะ” ซึ่งพบว่ามียาฆ่าเชื้อปนเปื้อนเพียง 1 จาก 13 ตัวอย่างที่ไม่พบการปนเปื้อนของสารกันบูด ซึ่งจากผลทดสอบทำให้สงสัยว่า สารกันบูดที่พบมาจากส่วนผสมใดในขนมเปียะ เพราะผู้ผลิตขนมเปียะหลายเจ้า ยืนยันว่าไม่มีการใช้สารกันบูดในขั้นตอนการผลิต จึงลองนำ “ไส้ถั่วกวน” ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักในผลิตภัณฑ์ขนมหลายชนิด มาทดสอบดูการปนเปื้อนสารกันบูดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ผลทดสอบพบมีการปนเปื้อนสารกันบูดในตัวอย่างไส้ถั่วกวนสำเร็จรูป 3 จาก 6 ตัวอย่าง นอกจากนี้ข้อสังเกตที่พบจากการทดสอบครั้งนี้ คือเรื่องการแสดงฉลาก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 363) พ.ศ. 2556 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ต้องมีการแสดงฉลากกรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แต่ในการทดสอบครั้งนี้ ตัวอย่างไส้ถั่วกวนที่พบการปนเปื้อนของกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ไม่มีการแจ้งข้อมูลใดๆ บนฉลาก ซึ่งอาจเข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ในลักษณะที่มีฉลากไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเรื่องคุณภาพ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ มั่นมากับอาหาร	<p>ตะกั่วในขนมขบเคี้ยว</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารได้ทำการสุ่มตัวอย่างขนมขบเคี้ยว 5 ยี่ห้อ เพื่อวิเคราะห์หาสารตะกั่วปนเปื้อน ซึ่งผลปรากฏว่าไม่พบยี่ห้อใดมีสารตะกั่วปนเปื้อนเลย</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>แอปฯ อสม.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เวียงป่าเป้านำร่องใช้ระบบ “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” หวังช่วยเพิ่มความสะดวกให้ อสม.ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เข้าไปในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ อสม.สามารถแจ้งข้อมูลไปให้โรงพยาบาลได้ง่ายและติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการสื่อสารข้อมูลด้วย โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องไข้เลือดออก เชื่อว่าในฤดูฝนนี้จะทำให้สถิติการเกิดไข้เลือดออกลดลง
เว็บไซต์ Hfocus	<p>ที่นอนน้ำ ช่วยผู้ป่วยแผลกดทับ</p> <p>-เสนอข่าว กานต์ชนิต เทอดโยธิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านชะลาด จ.ตาก ได้คิดค้น ที่นอนน้ำ จากวัสดุที่เป็นยางพารา เพื่อป้องกันแผลกดทับ เคยชนะการประกวดนวัตกรรมที่ 1 ของประเทศ แต่ก็ไม่มีใครมาช่วยสนับสนุนให้เป็นที่รู้จัก ไม่มีใครมาช่วยประชาสัมพันธ์ ไม่มีใครส่งเสริมให้ใช้ภายในประเทศ โดยปัญหาทุกวันนี้คือ ต้นทุนการผลิตสูงมาก หากในประเทศช่วยกันใช้ก็จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลงและประชาชนคนยากจนสามารถเข้าถึงได้ จึงอยากขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วย</p>
เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p>ภาวะความดันโลหิตสูง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ สุนทรธรรม์ นายกสมคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุว่า ภาวะความดันโลหิตสูงมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากทั่วโลกปีละ 7.5 ล้านราย และในปี 68 คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 1.56 พันล้านคน ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นความดันโลหิตสูงกว่า 10 ล้านคน แต่ร้อยละ 70 ไม่ทราบว่าตัวเองมีภาวะดังกล่าว แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อรู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง และไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดภาวะไตวายจากการกินยาลดความดัน เนื่องจากแพทย์จะประเมินค่าความดันและร่างกายของผู้ป่วยก่อนจ่ายยาอยู่แล้ว แต่ในทางกลับกัน หากปล่อยให้ความดันขึ้นสูงจะยิ่งทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>ไข้เลือดออกในเปรู</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ประกาศไข้เลือดออกระบาดในเมืองปีวรา ทางตอนเหนือของเปรู หลังพบผู้เสียชีวิตแล้ว 19 รายเนื่องจากน้ำท่วมหนักเป็นเวลานาน ทำให้ไวรัสระบาดอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีรายงานผู้ที่อาจติดเชื้อรายใหม่วันละ 300 ราย นอกจากนี้ที่เมืองปีวรายังมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิกุนกุนยาอีก 424 ราย ในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ 147 คน</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch